

# ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

รุ่นที่ 1/68



วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

เวลา 09.00-16.30 น. ณ สาขาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

ในปัจจุบัน กิจกรรมส่วนใหญ่เริ่มมีการระดมทุนจากตลาดทุนมากขึ้น โดยนำกิจการเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดโครงสร้างของกิจการเป็นแบบกลุ่มกิจการ เพื่อให้เกิดการขยายส่วนงานธุรกิจได้เพิ่มขึ้น รวมถึงกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีโครงสร้างธุรกิจเป็นกลุ่มกิจการย่อยมีโครงสร้างภาษีเงินได้ที่แตกต่างกัน ทำให้รายการผลแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและหลักการภาษีที่ต้องนำมาพิจารณาภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแตกต่างกันระหว่างบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและการร่วมค้า รวมถึงกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ NPAEs ที่เลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ดังนั้น สาขาวิชาชีพบัญชี จึงจัดให้มีหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบด้านบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งกิจการ ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) และกิจการ NPAEs ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในกลุ่มกิจการอย่างถูกต้อง

## กำหนดการอบรม

ช่วงเวลา	เนื้อหาในการอบรม
09:00 – 16.30 น.	- การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - การพิจารณาผลแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและหลักการภาษี ในการนำมาคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - การพิจารณาผลแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและหลักการภาษี ในการนำมาคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ การร่วมค้าในการจัดทางการเงินรวม - จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

## เนื้อหาหลักในการอบรม

ประเด็นที่สำคัญในการพิจารณาผลแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและหลักการภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งในกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

## วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญของการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งในกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้อง

## หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- นักบัญชี
- ผู้สนใจทั่วไป

## วิทยากรโดย



คุณอุดมศักดิ์ บุศรานีพรธน์

- คณะอนุกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด



คุณณัฐกร ขุนเกาะ

- Manager, Audit บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

## อัตราค่าอบรม (รวม VAT)

(รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

สมาชิกสภา 2,500 บาท

บุคคลทั่วไป 3,000 บาท

“เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะแจกเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ Soft File ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมทางอีเมลไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันอบรม



สมัครอบรมได้ที่ [www.tfac.or.th](http://www.tfac.or.th)

เลขที่ 133 อาคารสาขาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 685 2500 สถาบันพัฒนาศึกษาทางวิชาชีพชั้นสูง (TFAC Academy) (ดอ) 2572, 2617, 2555-2559, 2508-2510

Email: [Training@tfac.or.th](mailto:Training@tfac.or.th) [f](https://www.facebook.com/tfac.family) [yt](https://www.youtube.com/tfac.family) [ig](https://www.instagram.com/tfac.family) @tfac.family